

Gio Linh, ngày 06 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO
CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG
CHÍNH QUYỀN NĂM 2018

(Tại kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa V)

Thực hiện trách nhiệm tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQ theo luật định; Thay mặt Ban thường trực UBMTTQVN huyện, thông báo trước kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa V những nội dung Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018 như sau:

I. VỀ TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG CHUNG CỦA NHÂN DÂN TRONG HUYỆN.

Năm 2018, bên cạnh những thuận lợi, huyện nhà cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức đan xen. Song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong huyện, bằng nhiều giải pháp tích cực nên đã khắc phục được những khó khăn, đưa nền kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và từng bước phát triển; có 20/24 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Mặt trận các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên phối hợp nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; tuyên truyền vận động tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất; tiếp tục hưởng ứng và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện năm 2018.

Tuy nhiên cử tri và nhân dân vẫn còn băn khoăn về một số vấn đề: tình hình kinh tế tuy có bước phát triển nhưng chưa thực sự bền vững, thu hút đầu tư còn khó khăn; tình trạng thiếu việc làm vẫn là vấn đề đặc biệt quan tâm của xã hội; Tình hình an ninh nông thôn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nhất là vấn đề đất đai, địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng giải quyết chưa dứt điểm; giá cả một số nông sản không ổn định, nhân dân gặp nhiều khó khăn đầu ra cho các sản phẩm...

II. NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

1. Nâng cao chất lượng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện luôn chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy vai trò các tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu, hướng trọng tâm hoạt động của Mặt trận về cơ sở, địa bàn khu dân cư. Nâng cao hiệu quả, chất lượng trong hướng dẫn, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cuộc

vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào làm giàu của huyện. Điểm nổi bật đó là công tác vận động quỹ “Vi người nghèo” trong năm 2018, của 2 cấp huyện và xã huy động được số tiền là: 1.294.454.000, đồng, đạt 126% KH tinh giao, trong đó vận động tại cấp huyện: 653.832.000, đồng, đạt: 300% KH; cấp xã: 640.62.000, đồng, đạt 79%/KH; ngoài nguồn hỗ trợ của Mặt trận tỉnh, UBMT huyện và các xã, thị trấn đã trích quỹ vì người nghèo, hỗ trợ xây dựng được: 26 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá 765.000.000 đồng, trong đó MT huyện hỗ trợ 21 nhà, trị giá 635 triệu, MT cấp xã 05 nhà trị giá 130 triệu; tạm ứng quỹ vì người nghèo cấp huyện hỗ trợ giúp 06 hộ nghèo vay vốn không lãi suất, kỳ hạn 03 năm, trị giá 90 triệu đồng (mỗi mô hình 15.000.000 đồng) để phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững vượt kế hoạch tinh giao. Thông qua đó nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động lòng ghép với các phong trào, các chương trình của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức hội quần chúng góp phần thực hiện có kết quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ sở.

2. Công tác tham gia xây dựng, tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật:

UBMT các cấp trong huyện tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các chủ trương, chính sách của Đảng các cấp; các bộ luật mới ban hành; các Nghị quyết của HĐND tỉnh, huyện về nhiệm vụ phát triển KT- XH của địa phương. Ban thường trực UBMT huyện đã chủ động phối hợp, tiếp tục triển khai, tuyên truyền phổ biến Luật hòa giải ở cơ sở, Luật tiếp công dân, Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTWMTTQVN về hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ mặt trận; củng cố kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên nhằm nâng cao công tác hòa giải ở cơ sở; tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương theo quy định của pháp luật.

3. Công tác củng cố hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải cơ sở:

UBMT huyện đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận cơ sở về việc củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã, thị trấn nhằm tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền, thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là thực hiện Chỉ thị 24/CT-UBND ngày 24/12/2011 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng; đã huy động nhân dân tham gia giám sát công tác quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường. Hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng có chuyên biến tích cực và hiệu quả, năm 2018 đã giám sát được 49 công trình, với giá trị trên 30,6 tỷ đồng. Thông qua công tác giám sát đã nâng cao được ý thức của người thi công, từng bước khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng, tạo niềm tin của nhân dân đối với chính quyền các cấp trong thực hiện chính sách pháp luật với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở.

Bên cạnh đó MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể tăng cường chỉ đạo hoạt động hòa giải cơ sở, giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn dân cư; đã hòa giải thành công 129/164 vụ việc xích mích, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân

cư. Thông qua hoạt động hòa giải cơ sở đã góp phần tích cực tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, nhất là quyền và nghĩa vụ của công dân theo pháp luật quy định.

4. Công tác giám sát và phản biện xã hội.

Ban Thường trực UBMT phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện khá tốt kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, xác định rõ nội dung Mặt trận và 5 đoàn thể giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực đã được Thường trực huyện ủy phê duyệt. Ban Thường trực UBMT huyện đã tổ chức giám sát chuyên đề năm 2018 với 02 nội dung: Giám sát việc quản lý sử dụng đất 5% đối với UBND xã Gio Quang và giám sát việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân trong việc quản lý sử dụng đất đối với UBND Thị trấn Gio Linh.

Tham gia góp ý và phản biện vào các chương trình, đề án về phát triển kinh tế, xã hội của huyện; Tham gia đầy đủ, có trách nhiệm các hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện; tổ chức triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa HĐND- UBND với UBMT huyện; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện kiểm tra nhà tạm giam, tạm giữ tại Công an huyện.

5. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Năm 2018, UBMT huyện nhận được 02 đơn thư của công dân chuyển đến. Ban thường trực UBMT huyện đã phân loại và chuyển đến cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời MT phối hợp giám sát việc giải quyết. Đối với cơ sở đã có 67 đơn thư gửi đến chính quyền cơ sở và được phối hợp với MTTQ thông qua Ban thanh tra nhân dân giải quyết trả lời. Nội dung các vụ việc chủ yếu liên quan đến hỗ trợ đền bù sự cố môi trường biển, về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách..

6. Công tác phối hợp tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến cử tri:

Ban Thường trực UBMT huyện đã phối hợp với Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh (khóaVII) được bầu trên địa bàn, HĐND, UBND huyện và Ban Thường trực UBMT, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước và sau các kỳ họp; trong năm 2018 đã tổ chức 58 điểm tiếp xúc (Quốc hội 04 điểm; HĐND tỉnh 16 điểm; HĐND huyện: 38 điểm) với trên 676 ý kiến cử tri tham gia. Những vấn đề cử tri bức xúc, quan tâm liên quan đến thẩm quyền Trung ương, tỉnh được Ban Thường trực UBMT huyện tổng hợp gửi UBMT tỉnh để báo cáo trước kỳ họp Quốc hội và HĐND tỉnh; những vấn đề liên quan đến cấp huyện được Ban Thường trực UBMT huyện tổng hợp và gửi đến Cấp ủy, HĐND, UBND huyện xem xét, giải quyết.

III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.

1. Kiến nghị chung:

- Thực hiện Nghị quyết số 18 Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 6 (Khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Huyện ủy đã ban hành kế hoạch số 83, UBND huyện đã xây dựng đề án và đã tiến hành triển khai thực hiện. Tuy nhiên, để ổn định tình hình trong nhân dân đối với các xã, thôn nằm trong lộ trình sáp nhập, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện cần quan tâm tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác tư tưởng, xem xét yếu tố đặc thù về lịch sử, điều kiện tự nhiên, xã hội và phương pháp tiến hành thận trọng theo lộ trình để tạo sự chuyển biến về nhận thức, tạo sự đồng

thuận trong xã hội. Đồng thời đề xuất với tỉnh có hướng dẫn, quy định cụ thể việc bố trí nhân sự, chế độ chính sách cho cán bộ công chức sau sáp nhập, sắp xếp tổ chức bộ máy.

2. Đối với HĐND và UBND huyện:

- Thực hiện chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số: 103-CV/HU ngày 02/11/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn; đây là cuộc vận động trọng tâm của hệ thống Mặt trận trong giai đoạn mới. Ban Thường trực UBMT huyện đề nghị UBND huyện cần tăng cường chỉ đạo chính quyền các cấp trong huyện phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai, thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động.

- Qua tiếp xúc cử tri, cũng như công tác nắm bắt tâm tư của nhân dân ở các xã thì có nhiều ý kiến của cử tri phản nản việc làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ, nhất là cấp đất nhà ở tồn đọng tại cơ sở; hướng dẫn của một số cán bộ địa chính cơ sở thiếu nhiệt tình, kéo dài thời gian, chậm chuyển hồ sơ lên huyện để xem xét giải quyết. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng TN-MT kiểm tra kịp thời chấn chỉnh.

- Hiện nay thực hiện Quyết định số: 1198/QĐ-MTTW-ĐCT ngày 29/12/2016 của Đoàn Chủ tịch UBTTMTTQVN về ban hành quy chế quản lý, sử dụng "Quỹ vì người nghèo" các cấp và Công văn của UBND tỉnh Quảng trị quy định kể từ năm 2018 không được trích 5% trong tổng số tiền vận động quỹ "vì người nghèo" các cấp hàng năm, mà ngân sách cấp nào thì cấp đó cân đối hỗ trợ. Vì vậy đề nghị HĐND và UBND huyện, chỉ đạo HĐND, UBND các xã, thị trấn bố trí kinh phí để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

- Công tác hòa giải ở cơ sở ngày càng được chú trọng, cán bộ làm công tác hòa giải ngày càng được củng cố kiện toàn. Tuy nhiên việc bố trí kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở theo NQ số 16/ 2015/ NQ-HĐND tỉnh ngày 17 tháng 7 năm 2015 về quy định mức chi đối với công tác phổ biến GDPL, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng trị chưa được chú trọng. Đề nghị HĐND và UBND huyện chỉ đạo HĐND, UBND các xã, thị trấn bố trí kinh phí để hỗ trợ các tổ hòa giải thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây, là Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018 của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Gio Linh.

Nơi nhận:

- TT UBMTTQVN tỉnh (B//c)
- Thường trực huyện ủy (B/c)
- TT HĐND; UBND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Ban TT UBMT huyện;
- Lưu VP – MT



Nguyễn Thiên Bình